



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. สหกรณ์เข้ากรุงขายสินค้าเกษตร	ข่าวสด
2. ปทุมฯ จัดมหกรรม 'สืบสาน งานพ่อ' ต่อยอดศก.พอเพียง	แนวหน้า
3. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: 'บริการ-อุตสาหกรรม'ไปได้ดี ภาคเกษตรกรรม...	แนวหน้า
4. ธปท.ปรับหนี้ครัวเรือนใหม่	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
5. เทศกาลกระท้อนหวานของดี-ของฝาก'ลพบุรี'การันตีมาตรฐาน GI	มติชน
6. ผวาหนี้ครัวเรือนพุ่ง ธปท.จับมือแบงก์แก้	มติชน
7. 'หนี้ครัวเรือน'พุ่งกระฉูด ทะลุ90%จีดีพี	มติชน (กรอบบ่าย)
8. ภาพข่าว: มือบอ้อย	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
9. คอลัมน์: NEXT GEN: กาแฟเดอม้ง	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: คิด เห็น share: เดินหน้าสร้างสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน	มติชน

สหกรณ์เข้ากรุง ขายสินค้าเกษตร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดขบวนขบวนส่งเสริมสหกรณ์จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดมลพิษและสินค้าเกษตรออร์แกนิก “GI Fresh 2 You ออร์แกนิก ปลอดภัย มั่นใจสินค้าเกษตร” โดยนำเกษตรกรตัวจริงจากทั่วประเทศร่วมออกบูธกว่า 50 ร้านค้า เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดมลพิษ สินค้าเกษตรออร์แกนิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ วิชาทกิจชุมชน เกษตรกรผู้ผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการภาคเอกชน นักธุรกิจ ประชาชน และผู้บริโภครทั่วโลก

ดังนั้น ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะติดต่อเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตที่มาร่วมกิจกรรมในงาน สำหรับสินค้าที่เกษตรกรนำมาร่วมแสดงและจำหน่ายจะมีมากมาย อาทิ พืชผักปลอดมลพิษ เนื้อ โกลบูน เนื้อสุกรแปรรูป เนื้อปลา สินค้าประมงต่างๆ ลองกอง มังคุด ร้อยปี ทุเรียนจากปราจีนบุรี ทุเรียนจากศรีสะเกษ เป็นต้น โดยงานจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 2566

ปทุมฯจัดมหกรรม 'สืบสาน งานพ่อ' ต่อยอดศก.พอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี เปิดงานมหกรรม "สืบสาน งานพ่อ" Agri Museum ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ และเผยแพร่องค์ความรู้เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง พร้อม

▶▶▶ ต่อ : สืบสาน - หน้า 2

สืบสาน

จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 พล.อ.อ.เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม "สืบสาน งานพ่อ" Agri Museum เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะสืบสาน รักษา และ

ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ถือเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่อาณาราษฎรและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

ทางด้าน น.ส.ลำเกวี่ งามเชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า มีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ และเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ ได้แก่ นิทรรศการพิเศษ "สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน" นิทรรศการ "สืบสานงานพ่อ ส่งต่อลูกหลาน" โดยมีการจัดแสดง 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1.ฐานข้าว ปลา นา น้ำ (สร้างอาหาร สร้างความอุดมสมบูรณ์) 2.ฐานโคก ป่า ดิน (ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) 3.ฐานกาแฟชุมชน 4.ภาค รั้วป่า และ 4.ฐานตลาดต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งแรกกับการรวมตัวของตลาดชุมชน 4 แห่ง นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการขยายผลแนวคิดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม ได้แก่ ตลาดชาวไร่ จ.อุทัยธานี ภาคจ.เมี่ยง จ.แพร่ ตลาดบันรักษ์ขุนเลย จ.เลย และตลาดในสวนอเรียงฉุย จ.ขอนแก่น รวมถึงนิทรรศการ "จากกาแฟ 1 ต้น สู่อาชีพที่ยั่งยืน"

พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 12 วิชา ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online รวมทั้งตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือกว่า 150 ร้านค้า

มหกรรม "สืบสาน งานพ่อ" Agri Museum มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี และสามารถรับชมบรรยากาศภายในงานผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้ง 3 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook/Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

'บริการ-อุตสาหกรรม'ไปได้ดี ภาคเกษตรกรรม...นำห่วงทุกภูมิภาค



■ ■ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง...ประมวลผลข้อมูล การสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่น อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า "ดัชนี ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนมิถุนายน 2566 สะท้อนความเชื่อมั่น เศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้า ยังมีทิศทาง ที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาค

โดยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 81.5 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดี ขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการเนื่องจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และความ เชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคการลงทุนในอนาคตที่ ดีขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในภาคบริการ บางรายมีแนวโน้มจะลงทุนขยายกิจการ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 88.1 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัย สนับสนุนจากภาคบริการและอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในภาค ตะวันออกมีความกังวลต่อสภาพอากาศที่

คาดว่าจะไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ ภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 79.6 สะท้อนถึงความ เชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะใน ภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยว ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่น เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ จากยางพาราและอาหารทะเลแปรรูป อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในภาคใต้บางราย มีความกังวลต่อสภาพอากาศที่มีความ แปรปรวน ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ ที่ระดับ 79.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ก่อนหน้า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และ ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากคาดว่าความ ต้องการสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจของภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 75.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดี ขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูป และในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดัชนี ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 75.2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่น

อนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาค บริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวใน ประเทศเพิ่มขึ้น และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคาดว่าความต้องการสินค้า อุตสาหกรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลผลิตในภาคเกษตรลดลงเล็กน้อย จาก สภาพอากาศที่แปรปรวน

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 71.4 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดี ขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ โดยเฉพาะกลุ่ม ท่องเที่ยว และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาค อุตสาหกรรมในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจาก ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในภาคกลางมีความ กังวลต่อปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไม่เพียงพอ ต่อการเพาะปลูกในอนาคต

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ ของ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 61.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อน ถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมจาก อุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้น และในภาค เกษตร เนื่องจากสภาพอากาศยังเอื้ออำนวย ต่อการเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ บางรายมีความกังวลต่อความผันผวนของ เศรษฐกิจโลก

พงษ์พันธ์

ธปท.ปรับหนี้ครัวเรือนใหม่

รวม'กยศ.-สหกรณ์'ต้นทะเลลู่ 16 ล้านล.

แบงก์ชาติได้ปรับปรุงหนี้ครัวเรือนใหม่ เผยไตรมาสแรก ของปี 2566 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนพุ่งกว่า 16 ล้านล้านบาท และ 90% ต่อจีดีพี โดยดึงเอาหนี้กยศ.-สหกรณ์ร่วมด้วย หวังสกัดหนี้เสียโตก้าวกระโดด

นายศักดิ์เทพ พันธุ์ยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ปรับปรุงความครอบคลุมของสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนให้มีความครบถ้วนมากขึ้น โดยประเมินจากข้อมูลใหม่ คือ ความน่าเชื่อถือของการเก็บข้อมูลและประมวลผล ความมีคุณภาพอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจได้ ความถี่ของการจัดเก็บข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และไม่ล่าช้าเกินไป โดยพบว่า หนี้ครัวเรือนไตรมาส 1/2566 ปรับเพิ่มขึ้น 4.5% ต่อจีดีพี โดยมี หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 7.66 แสนล้านบาท ทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90.6% ต่อจีดีพี จาก 15.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 86.3% ต่อจีดีพี

ทั้งนี้ หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น เป็นการขยายความครอบคลุม ผู้ให้กู้เพิ่ม 4 กลุ่ม ซึ่งเป็นหนี้เดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่การก่อหนี้ใหม่ เป็นการปรับข้อมูลย้อนหลังถึงไตรมาส 1/2555 ประกอบด้วย หนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 4.83 แสนล้านบาท หนี้สหกรณ์อื่นๆ ที่ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ 2.65 แสนล้านบาท หนี้ไฟโกลิฟแนนซ์ 6 พันล้านบาท และหนี้การเคหะแห่งชาติ

1.1 หมั่นล้านบาท

“หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมาจากการปรับปรุงข้อมูลส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นหนี้ที่มีประสงค์เพื่อการศึกษา โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 4% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด และถ้าถามว่า ธปท.กังวลกับหนี้ครัวเรือนหรือไม่ เรื่องนี้ก็มีกระแสการสื่อสารมานาน มีความกังวล แต่ไม่ได้กังวลเพิ่ม การปรับข้อมูลใหม่ เป็นหนี้ที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่หนี้เพิ่งเกิดใหม่ ก็เป็นการติดตามตัวเลขในภาพรวม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาพรวม แนวทางการแก้ไข และไม่ได้เห็นตัวเลขหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด”

นายศักดิ์เทพ กล่าวถึงเศรษฐกิจและการเงินในเดือนพ.ค.2566 พบว่า เศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางทรงตัว โดยการใช้จ่ายภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นทั้งการบริโภคและการลงทุน ขณะที่รายจ่ายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ส่วนมูลค่าการส่งออกปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับภาคผลิตอุตสาหกรรม ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวยังฟื้นตัวต่อเนื่อง

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากราคาพลังงาน ตามค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงเล็กน้อย ด้านตลาดแรงงานโดยรวมฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ควบคู่กับดัชนีสะพัดภาคอุตสาหกรรมและบริการ รายได้ และเงินโอน ขณะที่ผลการค้าเกินดุลเล็กน้อย



เทศกาลกระท้อนหวาน

ของดี-ของฝาก'ลพบุรี'

การันตีมาตรฐาน GI

“กรท้อน” หลายท่านคงจะรู้จักกันดี แต่อาจจะไม่ทราบว่า มีหลากหลายสายพันธุ์ สำหรับกระท้อนที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ชอบบริโภคนั้นต้องเป็นกระท้อนของลพบุรีที่ปลูกกันมากใน ต.ตะลุง และตำบลข้างเคียงในเขต อ.เมืองลพบุรี มีพื้นที่ปลูกกระท้อนในสายพันธุ์ต่างๆ เกือบ 500 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทรายที่กระท้อนชอบ

ซึ่งทุกปีจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อถึงสวน ปีหนึ่งจะให้ผลผลิตนับร้อยตัน โดยในปีนี้นับว่าอากาศแปรปรวน ส่งผลให้กระท้อนให้ผลผลิตน้อยกว่าในทุกปีที่ผ่านมา ส่วนในเรื่องของรสชาติความอร่อยของกระท้อนลพบุรีนั้น



ยังไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับกระท้อนลพบุรีที่ปลูกกันส่วนใหญ่มีพันธุ์อี่ล่า พันธุ์ทับทิม พันธุ์บุษยามัย และพันธุ์นิ่มนวล โดยแต่ละพันธุ์มีรสชาติที่อร่อยแตกต่างกันไป ให้รสชาติเปรี้ยวอมหวาน เนื้อกระท้อนหวานนุ่ม ซึ่งจำหน่าย 3 กก. ราคา 100 บาท และ 2 กก. 100 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของผลกระท้อนและสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป

นอกจากนี้กระท้อนลพบุรียังได้รับการรับรองว่า เป็นกระท้อนที่มีมาตรฐาน GI เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นระบบการการันตีคุณภาพ จึงทำให้ในแต่ละปี จะมีผู้ที่ซื้อหากระท้อนลพบุรีกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้

ผลผลิตกระท้อนจะสร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวนจำนวนมาก ขณะที่บางรายมีรายได้จากการจำหน่ายกระท้อนส่งลูกหลานเรียนจบการศึกษาในระดับสูงๆ

นายประยุทธ์ โพธิ์อี่ยม นายก อบต. ตะลุง อ.เมืองลพบุรี เปิดเผยว่า นอกจากจะสนับสนุนตลาดจำหน่ายกระท้อนให้กับ

ชาวสวน โดยวางจำหน่ายบริเวณริมถนนสายลพบุรี-บ้านแพรกระหว่างหลัก กม.ที่ 10-15 ในพื้นที่ ต.โพธิ์เก้าต้น ต.ตะลุง และ ต.จิวราย ที่มีการปลูกกระท้อนกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งถนนสายเลี่ยงเมืองลพบุรี-ท่าวัง และยังมี การร่วมมือกับทาง อ.เมืองลพบุรี โดยทุกปีได้

จัดงานเทศกาลกระท้อนหวานของดีลพบุรี ที่เป็นอีกตลาดในการจำหน่ายกระท้อน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและชื่นชอบในรสชาติกระท้อนลพบุรีมาซื้อหากันเป็นจำนวนมาก

“นอกจากนี้ยังนำกลุ่มแม่บ้านชาวสวนกระท้อน ได้รวมตัวกันแปรรูปกระท้อนเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการนำผลกระท้อนมาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งทำกระท้อนลอยแก้ว กระท้อนแช่อิ่ม กระท้อนกวนหรือกระท้อนหยี กระท้อนคลุกยว และกระท้อนสามรส โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ได้ให้การสนับสนุนในการช่วยประชาสัมพันธ์ โดยพบว่าในปีนี้กระท้อนที่นำ

มาแปรรูปมีลูกค้าสั่งจองกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีและยังเป็นของฝากได้อีกด้วย”

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายก อบจ. ลพบุรี จึงมีการจัดงานกระท้อนหวานของดีลพบุรีระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-5 กรกฎาคมนี้

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16548

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 75.96

Ad Value: 83,556

PRValue (x3): 250,668

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เทศกาลกระท้อนหวานของดี-ของฝาก'ลพบุรี'การันตีมาตรฐาน GI



ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งผู้ที่ชอบลิ้มรสชาติกระท้อนลพบุรีจะได้ซื้อหากระท้อนได้ในราคาถูกไว้รับประทาน นอกจากนี้ยังจะซื้อไปเป็นของฝากจากชาวสวนและยังมีการวางจำหน่ายกระท้อนแปรรูปที่หลากหลาย

รวมทั้งในการจัดงานยังมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การแสดงของนักเรียน การแสดงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าราคาถูกลดราคาให้กับประชาชน โดยเชื่อว่าในปีนี้เกษตรกรชาวสวนกระท้อนจะมีรายได้จากการจำหน่ายกระท้อนไม่ต่างจากทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่ากระท้อนในปีนี้มีวางจำหน่ายจนถึงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม

ขอเชิญประชาชนที่สนใจในรสชาติกระท้อนและกระท้อนแปรรูปมาร่วมงานพร้อมกับซื้อหากระท้อนและกระท้อนแปรรูปไปเป็นของขวัญ ของฝากในราคาถูก

ชาติชาย ไช้หงษ์

ผวาหนี้ครัวเรือนพุ่ง
ธปท.จับมือแบงก์แก้

u.2

ผวาหนี้ครัวเรือนพุ่ง ธปท.จับมือแบงก์แก้

หมายเหตุ - ความเห็นนักวิชาการและบุคคลแวดวงการเงิน ภาคราชการแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ครัวเรือน (หนี้ครัวเรือน) บนเหตุผลที่ว่าเพื่อให้ความครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลหนี้ครัวเรือนพุ่ง 90.6% ต่อจีดีพีนั้น

กาญจนา โชคไพศาลศิลป์

ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย จำกัด



มีการเก็บข้อมูลมากขึ้นจะทำให้ตัวเลขหนี้สูงขึ้นตาม
อย่างไรก็ตาม การที่ ธปท.รวบรวมข้อมูลหนี้ได้มากขึ้นก็เป็นเรื่องดี แม้มีการเปลี่ยนนิยาม แต่ไม่ได้เปลี่ยน
โจทย์ เพราะ ธปท.ต้องการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครัว
เรือน อีกทั้งการเก็บข้อมูลมากขึ้น นอกจากจะสะท้อน
หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระบบ แม้จะยังเก็บข้อมูลมาไม่ครบ
เช่น หนี้นอกระบบ หนี้ครัวเรือนที่มีการกู้กันเอง แล้วหนี้
ครัวเรือนกู้จากธุรกิจ ซึ่งน่าจะให้ครอบคลุมทุกข้อมูลของ
การเป็นหนี้ครัวเรือนก็ยังมีข้อมูลที่ต้องเติมเต็ม
เข้ามาอีกเพื่อสะท้อนสถานะของครัวเรือนในด้านหนี้
มากขึ้นไปมากกว่านี้

จากตัวเลขหนี้ครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในไตรมาสที่ 1/2566 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 90.6% ของจีดีพี หรือมูลค่า 15.96 ล้านล้านบาท แยกเป็นส่วนที่มาจากสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล 7.7% หรือประมาณ 1.23 ล้านล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 4/2565 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.25 ล้านล้านบาท หรือราว 7.8% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด

ทั้งนี้ จากตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น หากย้อนกลับไปดูตัวเลขหนี้ครัวเรือนจากสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุในไตรมาส 4/2565 หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ระดับ 86.9% ต่อจีดีพี ซึ่งมียอดหนี้คงค้างอยู่ที่ 15.09 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลในชุดหนี้ครัวเรือนเดิม

ขณะที่ชุดตัวเลขที่ทาง ธปท.รายงานเป็นการนำข้อมูลหนี้ครัวเรือนมาปรับปรุงใหม่ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยความครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นมาจากผู้กู้ 4 กลุ่ม ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนไตรมาส 1/2566 ยืนระดับที่ 90.6% หรือมูลค่า 15.96 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากข้อมูลก่อนปรับปรุง 4.3% ต่อจีดีพี

ซึ่ง 4 กลุ่มที่ถูกนำมาคิดเป็นชุดข้อมูลใหม่ ประกอบด้วย หนี้เพื่อการศึกษา (กยศ.) 4.83 แสนล้านบาท กลุ่มสหกรณ์อื่นๆ (ที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์) 2.65 แสน

ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ 1.1 หมื่นล้านบาท และไฟโกลิแวนซ์ 6 พันล้านบาท ซึ่ง ธปท.มีข้อมูลของกลุ่มผู้ให้กู้เหล่านี้ ตั้งแต่ปี 2555 จึงปรับข้อมูลย้อนหลังไปถึงไตรมาส 1/2555 สำหรับยอดหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่เป็นหนี้ที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่หนี้ที่เพิ่งเกิดใหม่ ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 มียอดหนี้เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 7.66 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการศึกษา (กยศ.) 4.85 แสนล้านบาท และหนี้เพื่อการประกอบอาชีพ 1.83 แสนล้านบาท ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนหลังปรับปรุงมียอดคงค้าง 15.96 ล้านล้านบาท

การปรับสูตรการคำนวณหนี้ครัวเรือนแบบใหม่ของ ธปท. เป็นเหมือนการปรับนิยามให้ครอบคลุมผู้ให้บริการสินเชื่อมากขึ้น ทำให้สามารถติดตามภาพของหนี้ครัวเรือนที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น

ขณะเดียวกัน การจัดนิยามหนี้ครัวเรือนของไทย เรียกได้ว่าเป็นนิยามเฉพาะ เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นตัวเลขหนี้ครัวเรือน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ จะทำให้ตัวเลขสูงขึ้นเมื่อเทียบกับต่างประเทศ

ซึ่งไทยจะต้องระวังเรื่องนิยามมากขึ้น ทั้งนี้ นิยามของหนี้ครัวเรือนแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เมื่อ

ทั้งนี้ การปรับสูตรการเก็บข้อมูลหนี้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ ธปท.ที่เตรียมออกมาตรการควบคุมปัญหาหนี้ครัวเรือน หลังเกิดกระแสข่าวว่า ธปท. อยู่ระหว่างพูดคุยกับสถาบันการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน 2 รูปแบบ 1.เรื่องแนวทางการคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกค้า (Risk Based Pricing : RBP) และ 2.แนวทางการกำหนดสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio : DSR) เพื่อควบคุมการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่ออย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยจะนำเกณฑ์การพิจารณาประกอบการให้สินเชื่อในหลายๆ ด้าน

สำหรับแนวทางการคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกค้า (Risk Based Pricing : RBP) โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงหรือเป็นกลุ่มที่เคยถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ หากดูจากข้อมูลลูกค้าและลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง สถาบันการเงินจะพิจารณาให้ลูกค้าที่รายได้น้อยกว่าเสียอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเพดานที่สถาบันการเงินกำหนด ปัจจุบันสินเชื่อส่วนบุคคล ความเสี่ยงสูงสุดที่สถาบันการเงินรับได้มีเพดานดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 25% ต่อปี หากขยับขึ้นให้ เช่นเพิ่มขึ้น 2-3% หรือสามารถคิดได้ 27-28% ต่อปี

ขณะเดียวกัน ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16548

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 2

Col.Inch: 127.97 Ad Value: 198,353.50

PRValue (x3): 595,060.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผวาหนี้ครัวเรือนพุ่ง ธปท.จับมือแบงก์แก้

ไม่มีความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ สถาบันการเงินจะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าระดับปกติที่ 25% เพราะลูกหนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าในกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งแนวทางนี้หากสถาบันการเงินได้ดำเนินการแล้ว มีการให้สินเชื่อกับกลุ่มเสี่ยงและค้ำกับดอกเบี้ยที่ได้รับ สถาบันการเงินอาจปล่อยสินเชื่อ หากเป็นเช่นนั้น ธปท.อาจต้องมีมาตรการจูงใจ เพราะเดิมที่การดำเนินงานต้องการให้ผู้ที่ไม่ถึงสินเชื่อมีโอกาสได้รับสินเชื่อ และได้พึ่งพาแหล่งเงินกู้อื่นๆ ที่ดอกเบี้ยสูงกว่าเพดานอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินกำหนด

เมื่อนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ ในการคิดดอกเบี้ย อาจจะไม่เกินเพดานที่ 25% นิดหน่อย แต่อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวก็ต่ำกว่าหนี้ที่ลูกหนี้จ่ายให้กับหนี้ในระบบ ซึ่งสร้างผลดีให้กับลูกหนี้ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้องมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้อาจไม่สามารถควบคุมหนี้ครัวเรือนได้มากนัก เพราะการปล่อยสินเชื่อลักษณะนี้จะพิจารณาถึงความสมดุลผลที่รายย่อยสามารถรับชำระหนี้ได้ ซึ่งไม่ใช่มาตรการที่ออกมาหยุดหนี้ครัวเรือน แต่เป็นมาตรการที่ให้สถาบันการเงินพิจารณาความเสี่ยงของลูกหนี้ เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียในอนาคต

ขณะที่แนวทางการกำหนดสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio : DSR) มาตรการนี้จะเข้ามาดูแลเรื่องวงเงินที่ลูกหนี้จะได้รับโดยพิจารณาตามภาระหนี้ต่อรายได้ของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้มีรายรับอยู่ที่ 30,000 บาทต่อเดือน และมีรายจ่ายอยู่ที่ 21,000 บาทต่อเดือน หรือเป็น 70% ของรายได้ และกำหนดให้ลูกหนี้ต้องมีเงินเหลือใช้ต่อเดือนที่ 5,000 บาท รวมเป็น 26,000 บาท ซึ่งส่วนต่างที่เหลือคือ 4,000 บาท และเมื่อสถาบันการเงินให้สินเชื่อลูกหนี้คนดังกล่าว 10,000 บาท จะเท่ากับว่าลูกหนี้มีรายจ่ายเกินรายได้ต่อเดือน และจะไม่มีเงินเหลือเพื่อใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ใช่หนี้ไม่เพียงพอ

ดังนั้น หากนำมาตรการนี้มาใช้คิดเป็นสัดส่วนในการให้สินเชื่อ อาจทำให้สถาบันการเงินไม่สามารถปล่อยสินเชื่อให้ลูกหนี้ใหม่ได้ และอาจทำให้ลูกหนี้หลุดออกจากระบบได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับลูกหนี้ทุกราย เพราะถ้าลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงมาขอสินเชื่อจะมีการพิจารณาสินเชื่อได้โดยปกติ

ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ของ ธปท.จะเข้าช่วยเหลือนักหนี้ 4 กลุ่มคือ 1.กลุ่มที่เป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) จะมีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้เข้าช่วยเหลือ 2.กลุ่มที่เป็น

หนี้ไม่จบไม่สิ้น ธปท.จะเข้าช่วยเหลือเพื่อปรับการชำระหนี้ให้จบ 3.กลุ่มที่เป็นหนี้ใหม่ ธปท.จะให้ความรู้เรื่องการเป็นหนี้ไม่เกินตัว พยายามให้เป็นหนี้ที่มีคุณภาพ และ 4.กลุ่มหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในตัวเลขหนี้ครัวเรือนปัจจุบัน เช่น หนี้นอกระบบ สินเชื่อสหกรณ์ ซึ่งจำนวนหนี้มีหลายมาตรการเข้ามาดูแลเฉพาะ

ข้อแนะนำการปรับแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในตัวเลขหนี้ครัวเรือนปัจจุบัน ในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับระบบทำศูนย์รวบรวมข้อมูลของลูกหนี้ให้ครบทุกวงจรรวม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถพิจารณาข้อมูลลูกหนี้ได้ โดยแท้จริง และสามารถปล่อยสินเชื่อได้ตรงกับความสามารถในการชำระหนี้

อีกทั้งหากมีระบบการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยบอกถึงข้อมูลของลูกหนี้ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น และป้องกันการหลุดออกนอกระบบ ซึ่งการขอสินเชื่อของสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าหนี้นอกระบบ และไม่เป็นการต่อลูกหนี้ รวมถึงสถาบันการเงิน

ณัฐวิญ พิศลยบุตร

นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ

ส่วนตัวมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นมากนัก เพราะต้องเข้าใจว่าสถานการณ์เรื่องของหนี้ ทั้งหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจของไทย มีความน่ากังวลใจมาก โดยเฉพาะหลังจากโควิด-19 กลับมา ทำให้เราผ่านโควิดมาพร้อมบาดแผล เพราะหนี้ยังสูงชันและไม่กลับไปสู่สถานการณ์ปกติ ทำให้การปรับปรุงสถิติทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น มีความครอบคลุมมากขึ้น เห็นยอดหนี้ครัวเรือนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะหากเห็นปัญหาแล้วก็จะทำให้สามารถเข้ามาดูแลจัดการได้ง่ายมากขึ้น

กรณีในลักษณะแบบนี้เป็นขั้นตอนการทำงานด้านสถิติที่โดยทั่วไปมีการปรับปรุงสถิติอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น อาทิ ตัวเลขเศรษฐกิจมวลรวม (จีดีพี) อัตราเงินเฟ้อ ที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านการปรับขึ้นและลงตลอดเวลาอยู่แล้ว ทั้งของไทยและต่างประเทศ

แต่หากมองเฉพาะกรณีของหนี้ครัวเรือนว่าต่างประเทศมีการทำในลักษณะแบบนี้หรือไม่ ตัวเองไม่ได้เข้าไปศึกษาขนาดนั้น แต่ประเมินว่าไม่ได้แตกต่างจากค่าสถิติตัวอื่นๆ ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เหมือนกรณีของจีน ที่สมัยก่อนหน้าภาครัฐของจีนมีความ



คลุมเครือ และถูกซ่อนไว้ค่อนข้างมาก ทำให้ตอนหลังจีนมีความพยายามที่จะคลี่หนี้ที่ซ่อนไว้ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในปีนี้

แต่ก็เป็นหนี้คนละหมวดของจีนหากเทียบกับของไทยที่พยายามคลี่ออกมา เพราะสถานการณ์ของไทยก็สนใจเป็นหนี้ครัวเรือนที่ซ่อนอยู่ จึงทำออกมาให้ชัดเจนมากขึ้น

หากประเมินสัดส่วนหนี้ ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังปรับปรุงค่าสถิติใหม่ จะเห็นว่าหนี้ครัวเรือนของไทยติดอันดับที่สูงมากเป็นประเทศอันดับต้นๆ ในโลกอยู่แล้ว ซึ่งมองว่าเป็นปัญหาที่น่าจะรับรู้กันดี เนื่องจากคนไทยมีการก่อหนี้ที่มากเกินไปจนควรจะเป็นเยาะ

โดยหากดูไล่ไปในจะพบว่า ต่อให้หนี้อยู่ในระดับสูง แต่ก็เห็นเป็นหนี้ที่พอจะตั้งอยู่บ้าง อาทิ หนี้เพื่อการศึกษา เป็น

หนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มทักษะ และสร้างรายได้ในอนาคตต่อไป

หากเป็นหนี้ในส่วนนี้ต่อให้มีสูงมาก ก็ยังวางใจได้ว่าจะหารายได้กลับมามาชดเชยในอนาคตได้ ซึ่งก็มีความสอดคล้องกันอยู่ แต่ก็ยังมีหนี้จำนวนมากที่เป็นหนี้เพื่อการบริโภคที่ถือว่ามีส่วนน่ากังวลใจมากกว่า

การที่หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ไม่ได้มองมูลค่าหนี้เป็นหลัก แต่มองเป็นการเปรียบเทียบกับจีดีพีรวมของประเทศ ซึ่งสะท้อนอยู่แล้วในภาพรวมว่าเรามีหนี้ที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับภาพเศรษฐกิจ

โดยสิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งทำคือ บางส่วนต้องพยายามลดสัดส่วนหนี้ให้ลดลง เพราะอาจมองได้ว่าหนี้จะเป็นภาระค้ำกันในการเกิดวิกฤต อาทิ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือความจำเป็นต้องใช้เงินก้อน จะสามารถก่อหนี้ได้ตามระดับความสามารถที่มี ทำให้หากหนี้ต่อจีดีพีลดต่ำลงได้ ภาคครัวเรือนหรือประชาชนก็จะมีภาระค้ำกันเวลาเกิดวิกฤตได้มากขึ้น เพราะมีความสามารถสร้างหนี้ได้ตามความจำเป็น เหมือนช่วงโควิดระบอบที่ผ่านมาก ในภาพรวมจึงต้องหาทางปรับลดลง

แบ่งเป็นหนี้ของภาคธุรกิจ ส่วนนี้อันตรายแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องออกมาตรการควบคุมหนี้ ทั้งการรีไฟแนนซ์ การปรับโครงสร้างหนี้ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล เพื่อลดมูลหนี้ลง รวมถึงต้องให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เราเน้นการพัฒนาผ่านการบริโภคมากเกินไป

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16548

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 2

Col.Inch: 127.97

Ad Value: 198,353.50

PRValue (x3): 595,060.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผวาหนี้ครัวเรือนพุ่ง ธปท.จับมือแบงก์แก้

ซึ่งถือเป็นการก่อหนี้ที่อาจไม่ได้รับความจำเป็นเท่าที่ควร ทำให้หากมีการให้ความรู้กับประชาชนให้เห็นความสำคัญของการออม ไม่ก่อหนี้จนเกินตัว เพราะแม้ประชาชนมีสิทธิที่จะกู้เงิน แต่หากมากเกินไปก็ไม่ได้มีความเหมาะสมมากนัก

ประเมินตามอำนาจหน้าที่การแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนและหนี้ธุรกิจ ที่คงค้างอยู่ในระดับสูงนั้น เป็นหน้าที่หลักของแบงก์ชาติ ที่ต้องพยายามร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ เป็นหลัก โดยหากมาประเมินในฝั่งของรัฐบาล ในรัฐบาลเดิมที่ผ่านมา ยังไม่ได้ตอบโจทยมากนัก เพราะรัฐบาลเก่ามีโครงการออกมาช่วยเหลือในด้านนี้ อาทิ หนี้ ธ.ก.ส. ที่พยายามช่วยเหลือในเบื้องต้นออกมา แต่ก็ไม่ได้ยั่งยืนเท่าที่ควร เพราะเป็นการลดมูลหนี้ แต่ไม่ได้เข้าไปช่วยให้องค์ความรู้ที่พยายามดึงให้ผู้น้อยลง มีขีดความสามารถในการใช้จ่ายได้มากขึ้น

การประเมินนโยบายของรัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง จากการวิเคราะห์ที่ยังไม่เห็นมาตรการที่จะช่วยลดหนี้ผ่านการแก้ไขจากตัวหนี้ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

แต่จะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของการเพิ่มรายได้แทน อาทิ การแจกเงินดิจิทัล ทำให้ครัวเรือนมีเงินมากขึ้น สามารถแบ่งเงินไปใช้หนี้ได้ รวมถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาทต่อวัน ก็ทำให้คนมีเงินมากขึ้น นำไปใช้ได้ แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหโดยตรง

'หนี้ครัวเรือน'พุ่งกระฉูด ทะลุ90%จีดีพี

ธปท.ปรับเกณฑ์ใหม่'4กลุ่ม'
กยศ.ค้างสูงสุด4.8แสนล้าน
ไร้อ้อยข่มบุกกรุงเทพค่าไม่เผา
ตรึงราคาแก๊สหุงต้มถึงสิงหา
ธปท.ปรับสูตรดินหนี้ครัวเรือนพุ่ง 90.6% กยศ.
สูงสุด 4.83 แสนล้าน กบน.ตรึงแก๊สหุงต้มถึง
423 บาท ถึง 31 ส.ค. (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

หนี้ครัวเรือน

กบน.ตรึงแก๊สหุงต้มถึง31ส.ค.

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้จัดประชุมเมื่อเย็นวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาแนวทางการรักษาเสถียรภาพระดับราคาขาย

ลุ้นค่าไฟลด 10 เปอร์เซ็นต์

กราฟิกมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(01.07.23)

ปัจจัยบวก

- ปริมาณก๊าซอ่าวไทยสูงขึ้น (หลุมเอราวัณจาก 200 เป็น 600 MMSCFD)
- ปริมาณนำเข้า LNG ลดลง (LNG Import 40% vs 47%)
- ราคา Spot LNG ลดลง >30% (14 USD/MMBTU VS 20USD/MMBTU)
- ราคาพลังงานโลกซบเซาแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
- หนังสือ EGAT ทั้งงวด 1/66 และงวด 2/66 ลดลงเร็วกว่าแผน ด้วยต้นทุนจริงของ LNG ที่ต่ำกว่าที่เรียกเก็บ FT

ปัจจัยลบ

- เงินบาทที่อ่อนค่าลง (35 บาท/USD VS 33.2 บาท/USD)

ค่าไฟฟ้างวด 3/66 <4.25 บาท/หน่วย (เดิม 4.70)

หมายเหตุ : ทุก 1 B.S forex ที่อ่อนค่า จะทำให้ค่า Ft สูงขึ้น ประมาณ 4.6 สต.บาท/หน่วย

ค่า FT เป็นระบบ Cost Plus ที่เป็นการระของผู้บริโภค

ควรให้แนวทางบริหารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เช่น การแก้ปัญหา Over Supply โรงไฟฟ้า, ปลดล็อกด้าน Regulations โดยเฉพาะ Solar และการเร่งจัดหา LNG ก่อนหน้าหน้าหนาวในยุโรป

ควรประสานผู้เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น สมมติฐาน และต้นทุนต่างๆ ในการคำนวณ FT รวมทั้งพิจารณา พารามิเตอร์ Fuel Adjustment Cost System แบบ Rolling ที่เร็วกว่ารอบมางวด 4 เดือน

ควรมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ One Team เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงาน, ค่าไฟฟ้าของประเทศให้ดีที่สุด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามหลัก CG

ที่มา : นายฉัตรเดช วัฒนศิริกุล ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน ส.อ.ท. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ปลิกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สสูงตาม เนื่องจากมติ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบง.) ให้ตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) หรือแก๊สสูงตาม ที่ราคา 423 บาทต่อขนาดถัง 15 กิโลกรัม (กก.) กำหนดจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กระทรวงพลังงานจึงใช้อำนาจ กบง.เข้าบริหารแทน กบง. เนื่องจากอยู่ในช่วง รัฐบาลรักษาการ กบง.จึงไม่สามารถดำเนินการ ใดๆ ได้ โดยที่ประชุม กบง.มีมติรักษาเสถียรภาพ ระดับราคาขายแอลพีจีถึง 15 กก.ในราคาเดิม เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคมนี้

“กบง.มีอำนาจและหน้าที่ที่จะใช้กลไก กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศกำหนด อัตราเรียกเก็บเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคา ขายแอลพีจีที่เหมาะสม ส่งผลให้ราคาขายปลีก สำหรับถัง 15 กก. ยังเป็นไปตามกรอบเป้าหมาย ราคาขายปลีกตามที่ กบง.กำหนด 423 บาท ต่อถัง 15 กก.ต่อไปเป็นระยะเวลา 2 เดือน” นายวิศักดิ์กล่าว

ตลาดโลกขาลงเก็บเงินผู้ใช้ 60 สด.

นายวิศักดิ์กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิงตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 เนื่องจาก ราคาขายปลีกแอลพีจีมีราคาสูงกว่า 363 บาท เกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับถัง 15 กก. ยังถือเป็นวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงตาม หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ยังต้องเข้าไปรักษาเสถียรภาพด้านราคาตาม แผนรองรับวิกฤตอยู่ แม้ราคาแอลพีจีคาร์โกจะ ปรับลดลงแต่สถานการณ์ราคาแอลพีจีคาร์โก ในตลาดโลกยังคงสูง และมีความผันผวนแต่ ไม่มากนัก ในช่วงวันที่ 12-23 มิถุนายน 2566 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 416.05 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 21.17 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2566

นายวิศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันฐานกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงโดยภาพรวมมีสภาพคล่องดีขึ้น โดยประมาณการฐานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สุทธิ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ติดลบอยู่ที่ 57,884 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีแอลพีจีติดลบ 45,975 ล้านบาท และบัญชีน้ำมันติดลบ 11,909 ล้านบาท

รายงานข่าวจาก กบง.แจ้งว่า ปัจจุบัน กองทุนน้ำมันเก็บเงินจากผู้ใช้อัลพีจีเข้ากองทุน ประมาณ 60 สตางค์ต่อ กก. และจากแนวโน้ม

ราคาแอลพีจีโลกลดลงคาดว่าจะสามารถรักษาระดับดังกล่าวได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม เพื่อให้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารต่อ ทั้งนี้ หากกรณีราคา แอลพีจีสูงขึ้นผิดปกติจะนำเงินกองทุนน้ำมันเข้า อุดหนุน โดยการบริหารดังกล่าวไม่กระทบต่อบัญชีน้ำมันแต่อย่างใด

ธปท.ปรับสูตรดัชนีหนี้ครัวเรือนฟุ้ง

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม 2566 โดยนายลักกะภพ พันธุ์ยานุกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธปท. กล่าวว่า ธปท.ได้ปรับปรุงสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน (หนี้ครัวเรือน) แบ่งเป็น ผู้ให้กู้ 4 กลุ่ม เพื่อให้เกิดการครอบคลุมที่เพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดยอดหนี้แต่ละกลุ่ม ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 ประกอบด้วย 1.หนี้เพื่อการศึกษา (กยศ.) มีจำนวน 4.83 แสนล้านบาท 2.กลุ่มสหกรณ์อื่นๆ (ที่ไม่ใช่ สหกรณ์ออมทรัพย์) จำนวน 2.65 แสนล้านบาท 3.การเคหะแห่งชาติ 1.1 หมื่นล้านบาท และพีโอพีแชนซ์ 6 พันล้านบาท ซึ่ง ธปท.มีข้อมูลของกลุ่มผู้ให้กู้เหล่านี้ตั้งแต่ปี 2555 จึงปรับข้อมูลย้อนหลังไปถึงไตรมาส 1 ปี 2555

“ยอดหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่นี้เป็นหนี้ที่มีอยู่แล้วไม่ใช่หนี้ที่เพิ่งเกิดใหม่ โดย ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 มียอดหนี้เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 7.66 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการศึกษา 4.85 แสนล้านบาท และหนี้เพื่อการประกอบอาชีพ 1.83 แสนล้านบาท ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนหลังปรับปรุงมียอดคงค้าง 15.96 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90.6% ต่อจีดีพี เพิ่มขึ้นจากข้อมูลก่อนปรับปรุง 4.3% ต่อจีดีพี ทั้งนี้ โครงสร้างสัดส่วนที่จำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมไม่แตกต่างจากข้อมูลก่อนปรับปรุง” นายลักกะภพกล่าว

นายลักกะภพกล่าวว่า การปรับปรุงข้อมูลหนี้ครัวเรือนดังกล่าวเพื่อให้เกิดความครบถ้วนมากขึ้น โดยประเมินแล้วว่าข้อมูลใหม่ 1.มีความน่าเชื่อถือของวิธีการจัดเก็บและประมวลผล 2.มีคุณภาพ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจได้ 3.มีความถี่ของการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลที่สม่ำเสมอ และ 4.ไม่ล่าช้าเกินไป

สทท.ขอตั้งรบ.เร็วหวังมีอบลงถนน

นายชานานู ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า จากปัจจัยการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความวุ่นวาย

ขึ้นนั้น ต้องยอมรับว่าหากเกิดอะไรขึ้นอีกครั้ง อย่างการชุมนุม มีมือปลงถนน จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากหากนักท่องเที่ยวลดลงจน มีอัตราการเข้าพักต่ำกว่าระดับ 30% จะทำให้ผู้ประกอบการเหนื่อยและอยู่ไม่ไหว สทท.จึงขอเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จโดยเร็ว เพื่อการบริหารประเทศแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้สามารถเดินหน้ากันต่อไปได้ โดย สทท.ต้องการให้รัฐบาลในอนาคตตั้งกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาเข้ามาไว้ในอ้อมกอดร่วมกับเอกชนดูแล ฝั่งชีพหลาย ซึ่งในส่วนของ สทท.สามารถทำงาน ร่วมได้กับทุกพรรค แต่เน้นย้ำว่าไม่อยากเห็นภาพ มือปลงถนนอีกแล้ว เพราะจะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยในเวลานี้

“เมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วก็ขอให้ออกมาตราการ กระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งเปรียบเสมือนวัคซีนเข็ม กระตุ้น (บูสเตอร์ช็อต) สนับสนุนผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายเล็ก หลังจากบูสเตอร์ ช็อตต่างๆ ได้หมดแม็กไปแล้ว อาทิ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงต้องการให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น อาทิ การยื่นขอวีซ่าที่ง่ายขึ้นเป็นประเด็นในตลาด นักท่องเที่ยวจีนที่มีความเข้มงวดและล่าช้ามาก เกินไป ซึ่งเป็นความหวังของภาคท่องเที่ยวไทย ในไตรมาส 3/2566 ที่จะเข้ามาอย่างเต็มเม็ด เต็มหน่วยได้” นายชานานูกล่าว

ไตรมาส 2 ดัชนีเชื่อมั่นต่ำลงอีก

นายชานานูกล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สทท.และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว พบว่า ไตรมาส 2/2566 เท่ากับ 72 อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติมาก และลดลงกว่าไตรมาส 1/2566 สะท้อนถึงความกังวลของผู้ประกอบการและรายได้ที่ลดลง โดยการเดินทางท่องเที่ยวของตลาดต่างชาติ เฉพาะในไตรมาส 2 มีประมาณ 6,402,233 คน ซึ่งคาดว่าทั้งปี 2566 จะมีต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยประมาณ 29,355,271 คน สร้างรายได้ในภาคการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 1,512,823 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3/2566 ผู้ประกอบการมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็น 80

นายชานานูกล่าวว่า สำหรับการฟื้นตัวของ รายได้ พบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทั่วประเทศกลับมาประมาณ 60% เทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ธุรกิจร้านอาหาร

พื้นตัวมากที่สุดประมาณ 67% กลับกันธุรกิจสถานบันเทิงพื้นตัวน้อยสุดประมาณ 53% เทียบช่วงก่อนเกิดโควิดระบาด โดย 68% ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนช่วงก่อนเกิดโควิด และมีสถานประกอบการประมาณ 20% ที่มีรายได้ต่ำกว่าปกติ ส่วนอีก 10% มีรายได้กลับเข้าสู่ช่วงปกติ ด้านการจ้างงานธุรกิจที่พักแรมมีประมาณ 10% ที่ระบุน่าจะขาดแคลนแรงงานอยู่

คาดปีนี้ทท.ต่ำเป้าไม่ถึง 30 ล้าน

นายชำนาญกล่าวว่ ภาคการท่องเที่ยวมี 2 ชาวดี และ 2 ความท้าทาย โดยชาวดีที่ 1 คือ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเกิน 2 ล้านคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว 12.8 ล้านคน ต่ำกว่าเป้าหมายครึ่งปีแรก 13 ล้านคนเพียงเล็กน้อย และชาวดีที่ 2 คือได้ปลดล็อกโรงแรมขนาดเล็กให้เข้าสู่ระบบได้อย่างถูกกฎหมายและปลอดภัย ส่วน 2 ความท้าทาย คือ 1.ตัวเลขนักท่องเที่ยวในไตรมาสเริ่มชะลอตัวลง และการฟื้นตัวของรายได้เป็นลักษณะ K เซป คือ 34% ของผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่ม แต่อีก 34% รายได้ลดลง โดยผู้ที่รายได้เพิ่มคือผู้มีทุน มีความรู้ และมีนวัตกรรม สทท.จึงขอฝากรัฐบาลชุดใหม่ให้เร่งออกนโยบายพัฒนาเอสเอ็มอีท่องเที่ยวและเติมบูสเตอร์ช็อต ดันแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งต่างชาติเที่ยวไทย และไทยเที่ยวไทยควบคู่กัน

กทพ.แย้มลุ้นเคาะลดค่าไฟเพิ่ม

กรณีนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุแนวโน้มค่าไฟงวด 3 หรืองวดสุดท้ายของปี 2566 (กันยายน-ธันวาคม) ควรลดลงกว่า 10% จากงวด 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) หรือไม่เกิน 4.25 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบัน 4.70 บาทต่อหน่วย

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า บอร์ด กกพ.จะมีการพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต้นทุนอย่างรอบด้านเบื้องต้นตัวเลขของ ส.อ.ท.ใกล้เคียงกับ กกพ. เพราะประเมินแล้วค่าไฟสามารถลดลงได้ไม่ต่ำกว่า 48 สตางค์ต่อหน่วย แต่เบื้องต้น กกพ.จะคืนให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 28 สตางค์ต่อหน่วย หรือประมาณ 2 หมื่นล้านบาท จากหนึ่งวันที่ กฟผ.รับภาระแทนประชาชน

ปัจจุบันประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ทำให้มีส่วนต่างที่ลดให้ประชาชนไม่ต่ำกว่า 20 สตางค์ต่อหน่วย ขอย้ำตัวเลขที่ลดคือไม่ต่ำกว่า ดังนั้นในการเคาะค่าไฟสุดท้ายอาจได้ลดมากกว่านี้ก็ได้

จีผู้บริหารสตาร์คเปิดแผนฟื้นฟู

นายณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงกรณี นายวันวิชาติ ตั้งคารวคุณ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เสนอ 4 แนวทางในการแก้ไขวิกฤตของสตาร์คในส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นศูนย์ที่เป็นเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือเจรจากับเจ้าหนี้, ขายทรัพย์สิน, เพิ่มทุนจดทะเบียน และยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ โดยจะมีข้อสรุปสุดท้ายแจ้งต่อนักลงทุนภายในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ว่าการดำเนินการดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นการมัดมือมัดเท้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ คือผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทมากกว่า 11,000 ราย เหมือนกำลังอยู่หลักประหาร เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ชื่อชขายวันที่ 30 มิถุนายนเป็นวันสุดท้าย โดยที่มีข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำคัญ และกระทบต่อการได้เสียมหาศาล เพราะหากคณะผู้บริหารเลือกเพิ่มทุนเพื่อให้กิจการฟื้นตัว ทุนที่นักลงทุนถืออยู่อาจกลับมาไม่มีมูลค่า แต่หากเลือกยื่นล้มละลายหุ้นที่ยังถืออยู่จะกลายเป็นศูนย์ หากวันนี้ประกาศชัดเจนเลือกล้มละลายผู้ถือหุ้นจะได้ตัดใจขายทิ้งไป แม้แทบจะไม่มีมูลค่าแล้ว และค่อยเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จึงอยากให้ผู้บริหารประกาศชัดเจนไปเลย

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า นอกจากนี้ อยากให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ยืดหยุ่นเวลากำหนดการชื้อชขายก่อนขึ้น SP หยุดการชื้อชขายออกไปอย่างน้อยจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม เพื่อให้ทราบแนวทางแก้ปัญหาสตาร์คที่ชัดเจน

ชาวไร้อ้อยทั่วประเทศหวงค่าตัดสด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบตัวแทนสมาคมชาวไร้อ้อยจังหวัดต่างๆ รวมตัวกันเดินทางเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกถึงจังหวัด ชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร้อ้อย ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร้อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล อาทิ จ.นครราชสีมา อุตรดิตถ์ พิจิตร บุรีรัมย์ สพบุรี สระบุรี

ที่ศาลากลาง จ.นครราชสีมา นายมนตรีวิเศษพรประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานใต้, นายเสียบ บุญเรือง นายกสมาคมชาวไร้อ้อยลำมูลบน, นายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์ นายกสมาคมชาวไร้อ้อยสุรนารี และนายอำนาจ เพ็งสระเกษ นายกสมาคมชาวไร้อ้อยสีคิ้ว เข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกต่อนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งต่อนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเสนอรัฐบาล

หนังสือดังกล่าวระบุว่า ปีนี้ชาวไร้อ้อยยังไม่มีความได้รับเงินช่วยเหลือจากการลดค่าตัดอ้อยสดจากทางรัฐบาล 120 บาทต่อตัน ภาคไร้อ้อยยังไม่นำเรื่องนี้ไปพิจารณาผ่านคณะรัฐมนตรี ทำให้สมาคมชาวไร้อ้อยเกรงว่าหากภาครัฐไม่มาตรการช่วยเหลือในส่วนนี้ จะทำให้เกษตรกรหันไปใช้วิธีการเผาเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบรรดให้หยุดเผาลดฝุ่น PM2.5 ที่ดำเนินการมากกว่า 3 ปีไร้ความหมาย

จีรัฐบาลใหม่เร่งพิจารณา

นายมนตรีกล่าวว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติหลักการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร้อ้อยเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ใน 2 ฤดูกาลผลิต คือปีการผลิต 2564/2565 และปีการผลิต 2565/2566 หลังสิ้นสุดการหีบอ้อยแล้วในฤดูกาลผลิต 2565/2566 ถึงวันนี้ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากการตัดอ้อยสดทั้งที่เกษตรกรปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกว่าการตัดอ้อยไฟไหม้อย่างมาก อยากให้รัฐบาลเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน เพราะเกรงว่ามาตรการการลดการตัดอ้อยไฟไหม้ หรือลดการเผาเพื่อลดปัญหา PM2.5 ตลอด 3-4 ปีจะสูญเปล่า เกษตรกรจะหันกลับไปเผาอ้อยก่อนตัดเช่นเดิม กระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีชุดใหม่ ควรเร่งพิจารณาอนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายนนี้ เพื่อให้เกษตรกรนำเงินส่วนนี้กลับไปใช้ในการลงทุนฤดูกาลใหม่

"พื้นที่ จ.นครราชสีมา ฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา 2565/2566 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 ราย มีผลผลิตอ้อยตัดสดรวมกว่า 8.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเงินที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการตันละ 120 บาท ประมาณ 1,000 ล้านบาท" นายมนตรีกล่าว

ขู่ยกระดับเดินทางเข้ากรุง

ที่ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์ นายธีระชัย แสนแก้ว ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย ในฐานะนายก

สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ กล่าวว่า ในปีการผลิต 2564/2565 เป็นปีแรกที่เริ่มโครงการนี้มีชาวไร่อ้อยทั่วประเทศร่วมโครงการ ได้รับเงินช่วยเหลือรวมกว่า 7,000 ล้านบาท สำหรับปีการผลิต 2565/2566 ชาวไร่อ้อยร่วมโครงการมากขึ้นสามารถส่งอ้อยสดได้กว่า 70% วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาท เงินเหล่านี้ชาวไร่อ้อยลงทุนไปแล้วเป็นการกู้เงินมาและต้องใช้หนี้ขั้นตอนมาชำระกันในกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วจะส่งไปสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเรื่องเข้าสำนักงบประมาณแล้วก็ต้องไปจับที่ กรม. ซึ่งคงเป็น กรม.ชุดใหม่ ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเห็นว่าไม่ต้องรอ กรม.ใหม่ จึงจะส่งเรื่องออกจากกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการตอนนี้ได้ทันที เมื่อ กรม.ชุดใหม่มาก็พิจารณาได้เลย ไม่เช่นนั้นเงินจะถึงชาวไร่ล่าช้า

ที่ จ.บุรีรัมย์ นายตร สีสภา นายกสมาคมชาวไร่อ้อย จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ปีนี้เกษตรกรมีความกังวลใจเป็นอย่างมาก เพราะเงินที่เกษตรกรจะได้รับเป็นรอบการผลิตปี 2565-2566 คือได้ลงทุนตัดอ้อยสดไปเรียบร้อยแล้ว ช่วงนี้จะเวลาที่เกษตรกรใกล้จะได้รับเงินส่วนนี้ เงินที่รัฐบาลอุดหนุนช่วยมาต้นละ 120 บาท ยังถือว่าไม่คุ้มทุนเพราะค่าเฉลี่ยในการตัดอ้อยสดมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกต้นละ 200 บาท ตอนนี้ในช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐบาล ยังไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาบริหารประเทศ เกรงจะไม่มีมาตรการให้เกษตรกรตามสัญญาของโครงการ จึงอยากขอให้รัฐบาลมองเห็นความสำคัญของเกษตรกรด้วย หากเกษตรกรไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว ในอนาคตอาจขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ได้ และฝุ่น PM2.5 อาจย้อนมาเป็นมลพิษอีก

สำหรับ จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรชาวไร่อ้อย 7,393 ครัวเรือน ปลูกอ้อยประมาณ 220,000 ไร่ ปีการผลิตที่ผ่านมาได้ผลผลิตประมาณ 1.9 ล้านตัน มีเกษตรกรเผาอ้อยก่อนตัด 220,000 ตัน ตัดอ้อยสด 1.7 ล้านตัน ในจำนวนนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการคิดเป็นเงินกว่า 204 ล้านบาท

ที่ จ.ลพบุรี นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น นายกสมาคมชาวไร่อ้อย อ.ท่าหลวง กล่าวว่า หากรัฐบาลยังไม่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ซึ่งกำลังเดือดร้อน สมาคมชาวไร่อ้อยโคกสำโรงและท่าหลวงจะยกระดับนำชาวไร่อ้อยกว่า 3,000 รายนี้เดินทางเข้าพรรษมนตรีย่างแน่นอน

ที่ จ.สระบุรี นายสมจิตต์ รุจิวรรณ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสัก จ.สระบุรี กล่าวว่า มติของ 4 องค์การชาวไร่อ้อยทั่วประเทศอยากให้สมาคมแต่ละจังหวัดที่มีโรงงานยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งอุตสาหกรรมจังหวัดและเสนอรัฐบาล แม้รัฐบาลจะยังไม่เรียบร้อยแต่รัฐบาลแก้ทราบเรื่องแล้วอาจส่งงานหรือไม่ส่งงาน เมื่อรัฐบาลใหม่ก็ต้องทำตามนโยบายที่ให้ไว้ เพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย เป็นยา เป็นอากาศที่แห้งแล้ง หรือฝนแล้ง นี่คือนโยบายของชาวไร่อ้อยหากว่า 120 บาทไม่ได้รับการตอบรับ ปีหน้าอ้อยสดคงไม่มี ชาวไร่อ้อยอาจเผาอ้อยทั้งหมดเพื่อลดต้นทุนการผลิต จะเป็นผลเสียต่อค่า PM2.5 ทำให้ประชาชนได้รับฝุ่นพิษ เรามาตามแนวนโยบายเพื่อปากท้องชาวไร่อ้อยกว่า 4,800 ราย ต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างชัดเจนภายใน 2 เดือนนี้ ถ้าไม่ได้รับความชัดเจนชาวไร่อ้อย 300,000-400,000 รายทั่วประเทศอาจต้องขยับเข้ากระทรวงอุตสาหกรรม



มือบอ้อย - เกษตรกรไร้อ้อยขึ้นหนังสือถึงผวจ.กำแพงเพชร ช่วยทวงเงิน 120 บาท ต่อตัน ที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับปากชดเชยต้นทุนคั้อ้อยสดแทนการเผาถนอมลพิษ เช่นเดียวกับเกษตรกรชาวไร้อ้อยจังหวัดอื่นๆ ที่รวมตัวร้องเรียนเรื่องเดียวกัน ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.

NEXT GEN

“ฟิ่ง” นภาพร กำเนิดมงคล อาจเป็นแค่สาวชาวม้งคนหนึ่งในหมู่บ้านบ้านมณีพฤษ์ บนคอยสูงในเขต

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน หากเธอและครอบครัวไม่ได้ก้าวเข้ามาสู่วงการกาแฟ หลังจากนำพันธุ์มาปลูกเมื่อกว่า 10 ปีก่อน โดยมีหลักง่าย ๆ แต่สำคัญว่า **“กาแฟปลูกได้เร็ว เราแบบเกษตรอินทรีย์ กาแฟรักษาป่า เพื่อคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน”** เพราะเชื่อว่า **“ป่าดี น้ำดี กาแฟดี คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดี คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา”** และทำให้แบรนด์ **“Coffee De Hmong-กาแฟเดอมัง”** กลายเป็นที่รู้จัก

จากต้นน้ำ และมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพกาแฟที่ดีเพื่อครอบครัว เพื่อชุมชน และที่สำคัญ เพื่อคนปลายน้ำให้ได้ลิ้มดื่อกาแฟที่ดีจากแหล่งปลูกบ้านมณีพฤษ์ด้วย”

ฟิ่งบอกว่า หากนับไปสู่จุดเริ่มต้น จะเห็นได้ว่าครอบครัวของเราเดินทางมาไกลมาก เธอกับสามีใช้เวลาราว 10 ปีที่ผ่านมา สังคมองค์ความรู้จากภาครัฐที่ทำให้เห็นศักยภาพของการปลูกกาแฟ ว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวและคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างไร จึงเปลี่ยนจากการปลูกพืชสมุนไพรทางการเกษตรที่ทำรายได้น้อย มาให้ความสนใจปลูกกาแฟนับตั้งแต่เป็นต้นมา



คุณนภาพร



“แหล่งปลูกบ้านมณีพฤษ์ ดงอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เรารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน มีพื้นที่สำหรับ

กาแฟเดอมัง

มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการส่งเสริมกาแฟเข้าร่วมประกวดและเข้าร่วมประมูลในงาน **“Thailand Coffee Fest”** มาอย่างต่อเนื่อง

โดยปีนี้ครองตำแหน่งชนะเลิศประเภท Washed Process และ Natural Process สุดยอดเมล็ดกาแฟพิเศษไทย ประจำปี 2023 เมล็ดกาแฟ



ครอบครัวคุณนภาพร

ของฟาร์มกาแฟเดอมัง จากบ้านมณีพฤษ์ มีมูลค่าการประมูลสูงที่สุดอยู่ที่ 10,010 บาทต่อกิโลกรัม

“ครอบครัวเราเป็นเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวคิดว่าการกาแฟที่ดี ต้องเริ่มมาจากต้นน้ำเพื่อส่งต่อไปยังปลายน้ำ ทุกขั้นตอนการดูแลต้นกาแฟจึงใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ดีรออยู่ปลายทาง ซึ่งผลิดอกออกผล เป็นรางวัลจากการชนะการประมูลสุดยอดเมล็ดกาแฟพิเศษไทย ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่ครอบครัวเราตั้งใจสร้างกาแฟที่ดี

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเพาะปลูกและการโปรเซสกาแฟร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่า องค์ความรู้ที่เราแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเกษตรกรคนต้นน้ำ เป็นส่วนช่วยผลักดันให้แหล่งปลูกบ้านมณีพฤษ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด

สุดยอดเมล็ดกาแฟพิเศษไทยทั้ง 3 Process ซึ่งเป็นโอกาสดี ที่ทำให้แหล่งปลูกบ้านมณีพฤษ์ได้รับความสนใจมากขึ้น”

วันนี้ฟิ่งและสามีค่อย ๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับลูก ๆ ที่จะก้าวมาเป็นอนาคตของบ้านมณีพฤษ์ต่อไป อยากรู้ว่ากาแฟเดอมังอร่อยขนาดไหน ไปชิมกันได้ 13-16 ก.ค. นี้ที่ IMPACT Exhibition Center Hall 5-8 เมืองทองธานี ในงาน Thailand Coffee Fest 2023 : Good Coffee for Everyone.

เดินหน้าสร้างสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน



พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

ไทยและจีนมีสัมพันธ์ไมตรีและติดต่อค้าขายระหว่างกันมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีของจีนผสมผสานกับของไทย ประเทศไทยมีคนเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้คนไทยและคนจีนมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกันตั้งแต่วัยเยาว์ จนมีคำกล่าวที่ว่า **“จีน-ไทย ใช้อื่นไกลที่น้องกัน”** ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นี้ จะเป็นวันที่ไทยและจีนเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 48 ปี ซึ่งทั้งสองประเทศได้มีการกระชับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ รวมถึงด้านเศรษฐกิจการค้า

ปัจจุบันจีนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศต่างๆ โดยจีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก ปี 2565 GDP จีนมีมูลค่า 18.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 18.1% ของ GDP โลก จีนยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากร 1,412 ล้านคน อีกทั้งเป็นผู้ส่งออกสินค้าอันดับ 1 และผู้นำเข้าสินค้าอันดับ 2 ของโลก และในปี 2566 จีนจะยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลก โดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนในปี 2566 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 5.6% ซึ่งมากกว่าอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1%

การค้าระหว่างไทยและจีนเป็นไปด้วยดี โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยเป็นเวลา 11 ปี ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2556) สำหรับปี 2565 การค้าไทย-จีน มีมูลค่า 105,404.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากปีก่อนหน้า 1.5% จีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของไทย คิดเป็นมูลค่า 34,389.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 12.0% ของการส่งออกของไทยทั้งหมด สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลไม้สด เช่น ทุเรียนและเงาะ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ จีนยังเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 1 ของไทย คิดเป็นมูลค่า 71,014.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 23.4% ของการนำเข้าของไทยทั้งหมด สินค้านำเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ไทยเป็นฐานการลงทุนที่น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆ ของจีน โดยในปี 2565 การลงทุนโดยตรงของจีนในไทยมีมูลค่า 10,082.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 353,663.98 ล้านบาท โดยนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทยมากเป็นอันดับที่ 3 (รองจากอาเซียนและญี่ปุ่น) สาขาการลงทุนสำคัญ คือ ภาคการผลิต (เช่น ยางและพลาสติก ยานยนต์) และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย และจีนเป็นประเทศที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยจาก BOI มากที่สุด มูลค่าเงินลงทุน 77,381 ล้านบาท (158 โครงการ) ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 107.9% จากปีก่อน

ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของคนจีนก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 (ปี 2562) นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยมากถึงประมาณ 11 ล้านคน แต่ลดลงไป

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยในปี 2565 ไทยมีนักท่องเที่ยวจากจีน 273,567 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจีนอนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ต้องกลับไปกักตัวตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยไทยเป็น 1 ใน 20 ประเทศที่จีนนำร่องให้คนจีนเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบหมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวร์ ทำให้คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยทั้งหมด 4.25 ล้านคน การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและ Soft Power จะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคต

กระทรวงพาณิชย์ยังคงมุ่งรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีนให้เข้มแข็งแน่นแฟ้นผ่านแนวทางต่างๆ อาทิ การใช้ประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจของไทย-จีนที่

สอดคล้องกัน เช่น ยุทธศาสตร์

การพัฒนาแบบวงจรรูขงหนู (Dual Circulation) ของจีน ซึ่งประกอบด้วย 1.การหมุนเวียนภายในที่จีนมุ่งให้การบริโภคภายในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านการเพิ่มจำนวนชนชั้นกลาง การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันสมัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร และนวัตกรรมร่วมกัน ควบคู่กับ 2.การหมุนเวียนภายนอกที่จีนส่งเสริมการเชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่านการเปิดกว้างทางการค้า การลงทุน และการเงินมากขึ้น โดยมีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) เป็นหนึ่งในโลกที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของไทยในการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนกับจีนให้มากขึ้น รวมทั้ง นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ (China's Green Development in the New Era) ซึ่งจีนเร่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาคอุตสาหกรรม (เช่น พลังงานสะอาด รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่) และภาคเกษตร (เช่น เกษตรออร์แกนิก) ซึ่งเป็นโอกาสให้ไทยและจีนขยายความร่วมมือระหว่างกันตามโมเดลเศรษฐกิจบีบีจี (Bio-Circular-Green)

การใช้ประโยชน์จากความตกลงและความร่วมมือทางการค้า ไทยกับจีนมีกรอบความร่วมมือ/ความตกลงที่สำคัญ อาทิ 1.หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) 2.ความตกลง FTA อาเซียน-จีน (ASEAN-China Free

Trade Agreement : ACFTA) ซึ่งเป็น FTA ที่ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์สูงสุด และปัจจุบันอาเซียนและจีนอยู่ระหว่างการเจรจากระดับความตกลง ACFTA ให้ทันสมัย ตั้งเป้าหมายเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 และ 3.ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ซึ่งถือเป็น FTA ที่ครอบคลุมตลาดการค้าและการลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และไทยได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดของจีนภายใต้ความตกลง RCEP เพิ่มเติมจากความตกลง ACFTA จำนวน 33 รายการ อาทิ พริกไทย และสับปะรดแปรรูป อีกทั้ง RCEP เป็นความตกลงที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญมาก โดยพยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนจีนใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น

นอกจากนี้ ไทยยังกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าเชิงลึกกับจีนผ่านการจัดทำ MOU ด้านความร่วมมือทางการค้า หรือ Mini-FTA ที่ลงนามแล้ว 3 ฉบับ คือ กับมณฑลไห่หนาน ซึ่งเป็นพื้นที่ท่าแห่งทางยุทธศาสตร์ของจีนที่มีท่าเรือการค้าเสรีอยู่แล้ว มณฑลกานซู ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงการค้าเชื่อมทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor : ILSTC) และล่าสุด ได้มีการลงนาม Mini-FTA กับเซินเจิ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 อีกทั้งมีแผนที่จะลงนาม Mini-FTA กับมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นที่ตั้งด่านไม่ฮาน

การผลักดันการส่งออก ไทยมีเป้าหมายยกระดับการส่งออกสินค้าไปยังจีนในปี 2566 ให้เพิ่มขึ้น 1% จากปี 2565 โดยมีสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (สพต.) ณ กรุงปักกิ่ง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ทั่วประเทศจีน 8 แห่ง (หนานหนิง ชิงต่าว ฉิงตู เซี่ยเหมิน กุ๋นหมิง กว่างโจว เซียงไฮ้ และชองกง) ที่ทำหน้าที่ผลักดันเป้าหมายข้างต้น ด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การเชื่อมสัมพันธ์ภาครัฐ-เอกชน 2.การผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดจีนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 3.การส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทย และการใช้ Soft power และ 4.การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Fairs สำคัญของจีน กระทรวงพาณิชย์ยังดำเนินการผลักดันการส่งออกผ่านการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างภูมิภาค อาทิ อำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน และผ่านประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน เช่น เวียดนาม อีกด้วยจีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีความสำคัญต่อโลกและไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้า การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจีนในมิติต่างๆ จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าไทย